

แบบบันทึกกิจกรรม PLC โรงเรียนบ้านดอนรูป

วัน/เดือน/ปี 18 พฤษภาคม 2565


ผู้นำวง ผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุง

(Knowledge Vision – KV) เรื่อง การจัดการเรียนการสอน Learning Loss สภาวะถดถอยในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ที่พัฒนาเป็นการจัดการศึกษา แบบทางเดียวและส่วนใหญ่ สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขด่วน คือ การอ่านออกเขียนได้และการคิดเลขเป็น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก็อยู่ในสภาวะที่ดี เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing - KS)	แก่นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Assets – KA)
<p>ผอ. การอ่านออกเขียนได้ว่าจะขับเคลื่อนยังไง ผอ.พูดว่า ต้องใช้เวลา และต้องดูว่านักเรียนมีกี่กลุ่ม ต้องแบ่งนักเรียนว่านักเรียนกลุ่มไหนอ่านหนังสือออกได้บ้าง กลุ่มไหนไม่อ่านออก ผอ.ให้การดำเนินการ โดยให้นำ อริยสัจ 4 มาใช้</p> <p>1. ทุภช (ธรรมที่ควรรู้) คือนักเรียนอ่านไม่ออก 2. สมุทัย (หลักธรรมที่ควรละ) คือ นักเรียนขาดการเรียนรู้มาเป็นเวลานาน 3. นิโรธ (หลักธรรมที่ทำให้บรรลุ) คือ ต้องการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 4. มรรค (หลักธรรมที่ควรเจริญ หรือทำให้เกิดขึ้น) คือ คัดกรองนักเรียน</p> <p>ครูนันทนา จากที่เจอและสอน ป.4, ป.1,ป.5 รายวิชาวิทย์ คำนวน ป.4, ป.5 ไม่ได้มีปัญหาอะไร และ ป1 เจอปัญหานักเรียนไม่ฟัง ยังปรับตัวไม่ได้</p> <p>ครูเบญจวรรณ จากการสอน ป.2 คือ นักเรียนยังไม่ถึงครั้งที่อ่านไม่ได้ ตัวเลขได้บ้าง และป3 ยังไม่มีปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างได้ ต้องเน้นสูตรคูณเพิ่มเติม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. คัดกรอง นักเรียน 2. จัดลำดับ 3. แยกเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล 4. หาวิธีการ 5. หาเครื่องมือ 6. ประเมินทุก 2 อาทิตย์ <p>ผอ.ให้ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่คุณครู คัดกรองและแยกเป็นกลุ่มแล้ว</p>

<p>ครูชวยบัส ป.3,ป.4,ป.5 จากที่สอน ป.3 น่าจะได้บ้างเป็นบาง คน ป.4 นักเรียนลืมหหมดแล้ว ก่อนเรียนให้นักเรียนทำ ทำไม่ได้แล้วหลังเรียนจากครุมีะสอน นักเรียน สามารถตอบครูได้</p> <p>ครูจริญญา ป.1 นักเรียนจับดินสอยังไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก นักเรียนไม่สามารถรับรู้อะไรได้ ที่เขียนได้อยู่ ประมาณ 2-3 คน ป.2 นักเรียนเขียนได้บ้าง อ่านไม่ได้เกินครึ่งของห้อง</p>	
<p>ครูพงศ์วิวัฒน์ จากโดยสังเกต ป.4,ป.5 ทำแบบฝึกหัดลงหนังสือเลย แต่นักเรียนได้เป็นบางคน และนักเรียนบางคนไม่ พร้อมเนื่องจาก ไม่แม่นเรื่องสูตรคูณ จากประเมิน นักเรียน อยู่ที่ 50 เปอร์เซนต์ ที่ยังเรียนได้</p>	

ลงชื่อ ศิรินทรา ทองศรี ผู้บันทึก
 (นางสาวศิรินทรา ทองศรี)

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธ
 (นายอภิเดช จิตรมุง)